

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

พงศกร สวัสดิ์มาก¹

¹นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

E-mail Kob10102533pongsakorn@gmail.com

²ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ²

²อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Abstract

The purposes of this thesis were; to determine level of political participation of people in Muang Chachoengsao municipal and to compare level of political participation of people in Muang Chachoengsao municipal, Chachoengsao province by categorizing gender, age, educational qualification, occupation and incomes. The samples were the eligible voters in Muang Chachoengsao municipal, Chachoengsao for 400 samples by using simple random sampling Using questionnaire The statistic when the pair sample group was found to be different; it would be tested in pair via the method of LSD The researcher considered 4 factors such as the interesting average of overall political activities was at the middle level the average of overall political campaigns was at the middle level incomes cause political participation within Muang Chachengsao Municipal, Chachoengsao province was difference which could determine the significant statistical difference at the .05 level.

Keywords: Participation, Political, Muang Chachengsao Municipal

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ และ เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ,ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกัน อย่างน้อยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม ,การเมือง ,เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา



บทนำ

การเมืองและการบริหารท้องถิ่นถือว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง การเมืองระดับท้องถิ่นเป็นเสมือนเวทีของประชาชนแห่งการศึกษาเรียนรู้ระบบการเมืองและพฤติกรรมของนักการเมือง ก่อให้เกิดและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำไปสู่ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ราชาธิปไตย) มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศคือ รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ปวิธนา อุตมกัน, 2553. : 1) แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เป็นไปตามหลักการ กล่าวคือ มีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจ ตั้งคณะรัฐบาลและกำหนดบทบัญญัติขึ้นเอง ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพดังที่ควรจะเป็น นับจากการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 83 ปีมาแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในประเทศไทย มีพัฒนาการเป็นลำดับเรื่อยมา เหตุการณ์ที่ประชาชนได้เข้าร่วมต่อสู้ขับไล่รัฐบาลเผด็จการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 และมีส่วนร่วมมากขึ้นในเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 และการปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 เกิดขึ้นโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซึ่งมี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปซึ่งในการปฏิรูปการปกครองในครั้งนี้ ได้มีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นอันสิ้นสุดลง ให้วุฒิสภา สมาชิกผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพร้อมกัน รวมทั้งการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะโค่นรัฐบาลรักษาการของนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและอิทธิพลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทยนับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนได้เข้ามาให้ความสนใจทางการเมืองมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่จากสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคมิใช่น้อย บรรยากาศทางการเมืองของไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็นการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจทางการเมืองในระหว่างกลุ่มผู้นำและกลุ่มผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มที่หวังเข้ามามีอำนาจทางการเมืองเพื่อบริหารประเทศโดยอาศัยประโยชน์ของพวกเขา ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยหรือมีสิทธิในรัฐธรรมนูญเพียงแต่การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงเท่านั้น (วิกิพีเดีย, 2557: ออนไลน์)



ประเด็นสำคัญที่นำศึกษาปัญหาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็คือทำอย่างไรจึงจะให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งเสริมและทำให้เกิดเสถียรภาพในการปกครอง ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ มีหลายส่วนในเนื้อหาที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และเกิดการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมีการรณรงค์ในการที่จะพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย จนกระทั่งในที่สุดได้มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง เป้าหมายในการพัฒนาทางการเมืองของไทย จึงควรพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย มีความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง มีส่วนร่วมในการเมือง การปกครองและร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในฐานะเจ้าของประเทศ โดยให้คิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่ของตน เพราะเป็นการแสดงออกถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ มิได้หมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมเพียงกระบวนการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น

แต่รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงการมีส่วนร่วมวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาทางการเมืองด้วย ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาการวิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นจนถึงการเมืองระดับประเทศ เพราะในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้ยอมรับกันว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง วิธีการหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองคือ “การกระจายอำนาจ” ซึ่งหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อำนาจ หรือกระจายอำนาจไปให้หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคและหน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ มีงบประมาณในการดำเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค (กรมการปกครอง, 2550 : ออนไลน์)

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 โดยให้ยกฐานะตำบลหน้าเมือง ที่ตั้งอำเภอเมืองขึ้นเป็นสุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรา มณฑลปราจีน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 48 ตอนที่ 38 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 มีกรรมการสุขาภิบาลชุดแรก ประกอบด้วย พระยาสิทธิสินสภาร ข้าหลวงประจำจังหวัดในสมัยนั้นเป็นประธาน นายอำเภอและกรรมการอื่นอีกรวม 8 ท่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 ต่อมาได้



ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1645 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มีเนื้อที่ 5.52 ตารางกิโลเมตร โดยมีพระยาพิพัฒน์ภูมิพิเศษ เป็นนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลชุดเริ่มการจำนวน 39 ท่าน และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก รวมเป็นเนื้อที่เขตเทศบาลทั้งหมดในปัจจุบัน 12.76 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 90 ตอนที่ 180 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2516 ปัจจุบันมีนายกฤษฎธ ฉายแสง เป็นนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และมีจำนวนประชากร 39,570 คน (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, 2556 : ออนไลน์)

ดังนั้น “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น” จึงเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติเพราะเป็นสถาบันที่ฝึกหัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นอันเป็นที่อยู่ของตนเอง เกิดความหวงแหนและความรับผิดชอบ ต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของไทย จะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองการปกครองในระดับชาติเป็นอย่างมาก เพราะกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระดับชาติส่วนใหญ่ พัฒนามาจากระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเสมือนเป็นโรงเรียนฝึกหัดประชาธิปไตยให้กับประชาชน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจะเป็นแหล่ง

ฝึกอบรมให้ประชาชนเข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยดีขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากระดับล่างให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ขอบเขตของการศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 9,974 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400 คน

วิธีการศึกษา

การวิจัยเรื่องการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ



(Quantitative Research) โดยออกแบบการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน โดยใช้วิธีประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด ตอนที่ 3 เป็นคำถามแบบปลายเปิดแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27 และเมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้ ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44 ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 ด้านการร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.2 และด้านการร่วมรณรงค์ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและการบริหารงานภาครัฐจากการอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมา คือ ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและการบริหารงานภาครัฐ จากการดูทีวีโทรทัศน์ และฟังวิทยุ มีค่าเฉลี่ย 3.58 และ ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจากเอกสาร หอกระจายข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองกับคนอื่นในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.13

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา



ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านติดตามสอบถามถึงสถานที่เลือกตั้งที่ท่านจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.43 รองลงมา คือ ท่านไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.38 และ ท่านไปตรวจสอบรายชื่อของท่านในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านร่วมติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 2.97

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านร่วมเดินขบวนประท้วงคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมา คือ ท่านเข้าร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจการบริหารของรัฐบาล เช่น การใช้อำนาจ การใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ มีค่าเฉลี่ย 3.31 และ ท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หรือประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ย 3.12 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านเข้าร่วมเดินขบวนเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องให้รัฐบาล หรือผู้บริหารท้องถิ่นออกจากตำแหน่ง กรณีบริหารงานผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย 3.08

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมรณรงค์ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านชักชวนให้เพื่อนบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวไป ใช้สิทธิเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.32 รองลงมา คือ ท่านร่วมฟังการปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.19 และ ท่านช่วยให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งแก่บุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านเข้าพบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือนักการเมืองเพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของตนเองและคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.09

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีดังนี้

3.1 ประชาชนที่มีเพศ แตกต่าง กันมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.2 ประชาชนที่มีอายุ แตกต่าง กันมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองใน



เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.4 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่าง
กัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกับ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.5 ประชาชนที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกับ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปในแนว
ทางการมีส่วนร่วมในระดับพื้นฐาน ประกอบไปด้วย
การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น และต้องการให้หน่วยงานของรัฐสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานทาง
การเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เมืองมากขึ้น

สรุปผล

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการแสดงความ
สนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง โดยมีค่าเฉลี่ย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ายังมี
ข้อจำกัดที่ประชาชนอาจไม่สามารถมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประชาชนที่มีถิ่น
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ยังมีสถานภาพ
ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางอาชีพและที่อยู่อาศัย
ในระดับต่ำ บุคคลพยายามสนองต่อความต้องการ
ของตนเองเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของ
ชีวิต เมื่อสถานภาพทางสังคม ทางเศรษฐกิจต่ำ ก็
ต้องสร้างสถานภาพให้เท่าเทียมบุคคลอื่น รวมทั้ง
มาตรฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจในไม่ปัจจุบัน
ไม่เอื้ออำนวยให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง เพื่อพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนมีความตระหนักในหน้าที่ความเป็น
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

2. ประชาชนควรให้ความสนใจในด้านการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง เพื่อกระตุ้นและเป็นแนวทางให้
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐปรับปรุงและพัฒนา
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น เพื่อสอดคล้องกับหลักการกระจาย
อำนาจอย่างแท้จริง

3. หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมและเพิ่ม
เวทีแสดงออกทางการเมืองให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่าง
อิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย



4. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการ
จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการ
และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาทและเข้ามามีร่วม
สังเกตการณ์นับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นควรที่จะสร้างบรรทัดฐานและ
สปริตทางการเมือง ให้ประชาชนเห็นในกรณีที่ดิน
บริหารงานผิดพลาดหรือได้รับข้อร้องเรียนจาก

ประชาชน ควรเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือ
ควรแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการ
ลาออก

6. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ควรที่จะดูแลเอาใจใส่ประชาชนอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความ
เป็นผู้นำที่จะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง

เอกสารอ้างอิง

กรมการปกครอง. (2550) **กระจายอำนาจ**. ค้นหาคำเมื่อ ธันวาคม 2558 ,จาก <https://www.dopa.go.th>

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. (2556) **ประวัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา**. ค้นหาคำเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559 ,
จาก <https://www.tbmccs.go.th>

ปวีณา อุดมกัน. (2553). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษา ตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา.

บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

วิกิพีเดีย. (2557) **รัฐประหารในประเทศไทย**. ค้นหาคำเมื่อ มกราคม 2559 ,จาก <https://th.wikipedia.org>



Name:	Pongsakorn Sawatmak
Address:	422 Mahapong Road Tumbon Muang Amphoe Mueang Chachoengsao Chachoengsao Province 24000
Education:	- Master of Public Administration Rajapruek University - Completion of the public service card. King Prajadhipok Institute
Work:	Secretary to the Vice President for Student Affairs